

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HẠ LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2096 /UBND-CA

Hạ Long, ngày 30 tháng 3 năm 2023

V/v thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cấp CCCD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thành phố Hạ Long

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của chính phủ (gọi tắt là Đề án 06); theo chỉ đạo của Bộ Công an, từ tháng 02/2022, Công an thành phố đã triển khai thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân. Tài khoản được kích hoạt và sử dụng trên Website <https://vneid.gov.vn> hoặc ứng dụng VneID trên điện thoại thông minh.

Hiện nay, tài khoản định danh điện tử (mức độ 2) được tích hợp các thông tin như thẻ CCCD gắn chíp, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe, mã số thuế, đặc biệt là có đầy đủ thông tin cư trú của công dân (như họ tên, ngày sinh, nơi thường trú, họ tên chủ hộ, số lượng và thông tin thành viên khác trong hộ,...). Theo Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công khi khai thác thông tin về cư trú của công dân qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoạt động trên ứng dụng VneID là một trong các phương thức thay thế sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính, được pháp luật công nhận và quy định rõ ràng. Theo số liệu thống kê hiện nay, trên địa bàn thành phố còn 58.476 công dân đã được Bộ Công an duyệt cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa kích hoạt nên không đăng nhập để sử dụng các tiện ích và thông tin tích hợp, nguyên nhân do hiểu biết công dân còn hạn chế, công tác tuyên truyền, hướng dẫn chưa đúng, chưa trúng. Do đó, cần có sự vào cuộc, tham gia tích cực của các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng đoàn viên, thanh niên, các cán bộ công chức, viên chức, đảng viên trong toàn thành phố.

Để nâng cao công tác tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã; Công an thành phố (Cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06) tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng; lực lượng, Đoàn viên, thanh niên phối hợp chặt chẽ với Công an phường, xã tổ chức “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (theo danh sách cụ thể từng công dân chưa kích hoạt do Công an Thành phố đã cung cấp). Đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an triển khai xác định tình trạng cư trú của công dân trên địa bàn; kịp thời điều chỉnh thông tin về công dân theo đúng quy định của pháp luật góp phần thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện rà soát học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên để tuyên truyền, nhắc nhở làm thủ tục cấp CCCD và định danh điện tử theo đúng độ tuổi quy định. Hướng dẫn các trường học trên địa bàn trao đổi, phối hợp Công an thành phố tổ chức cấp CCCD và định danh điện tử tại trường học cho học sinh, tránh xáo trộn, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

3. Công an thành phố chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nghiên cứu, tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cấp CCCD và định danh điện tử, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố: Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình của thành phố và các xã, phường; các trang fanpage, xây dựng các tin, bài, phóng sự về lợi ích của việc sử dụng CCCD và định danh điện tử để Nhân dân biết, triển khai thực hiện.

5. Thành đoàn phối hợp với đoàn viên Công an thành phố, Công an phường, xã tổ chức tập huấn về sử dụng dịch vụ công và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho lực lượng đoàn viên, thanh niên trong thành đoàn; nâng cao kỹ năng hiểu biết cho Đoàn viên, thanh niên, từ đó tuyên truyền rộng rãi cho người dân, tại các trường trung học phổ thông, trường Đại học, Cao đẳng....đóng trên địa bàn (Công an thành phố sẽ cử tuyên truyền viên phối hợp).

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Thành ủy, HĐND thành phố (để b/cáo);
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT, CATP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Minh**